



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 12 / 2564

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)
“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และมีข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 22 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดโดยคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผล ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 29 และ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1. ประเด็นโจทย์การวิจัย และเนื้อหาโครงการวิจัย ได้แก่ (1.1) มีการวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ระดับตำบล และโจทย์วิจัยชัดเจน (Area & Issue) (1.2) ประเด็นวิจัยมีโอกาสสร้างผลกระทบสูง (เช่น ตอบโจทย์หลัง COVID19 ไม่มีแหล่งทุนอื่นสนับสนุนช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนจำนวนมาก เป็นต้น) (1.3) มีนวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 2. กระบวนการ กลไก และภาคีความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ (2.1) มีกลไกและภาคีการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (ชุมชน) และหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (2.2) มีกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3. กระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ได้แก่ (3.1) มีกระบวนการทำงานสร้างพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้นวัตกรรม (Learning and innovation platform) (3.2) มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมชุมชน 4. ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value for money) 5. โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ศักยภาพของคณะผู้วิจัย ทุนเดิมการทำงานในพื้นที่ และรายละเอียดของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของชุดโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564
“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัย	หน่วยงานนักวิจัย
1	2986317	การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและนโยบายสาธารณะ	รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล	มหาวิทยาลัยพะเยา
2	2996419	การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาอยู่ในพื้นที่ยากจนจังหวัดปัตตานี	นายอนุวัตร วอลี	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3	3067871	นวัตกรรมชุมชนเพื่อการผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวบนพื้นที่สูงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในภาคเหนือตอนบน	นายสุทธกานต์ ใจกาวิล	กรมการข้าว
4	3078222	การพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงผึ้งหลวงและชันโรงสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา	ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5	3079377	การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม	ดร.กัมปนาจ เกสัชชา	มหาวิทยาลัยนครพนม
6	3079396	การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช	ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7	3079548	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และนวัตกรรมชุมชน	นางสาวกัลยา นารีจันทร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8	3079568	การพัฒนา นวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9	3079739	การจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสาม น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา	ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
10	3080078	การพัฒนา นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนจากเขาลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช	ผศ.ดร. สมรักษ์ รอดเจริญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11	3080124	พัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพและเศรษฐกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอ บ่อเกลือ-สันติสุข จังหวัดน่าน	นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัย	หน่วยงานนักวิจัย
12	3080165	การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรมด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร	ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13	3080231	นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร	ดร.ภรณ์ หลาวทอง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14	3080332	นวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ และน่าน	รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญาพงษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
15	3080487	การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา สู่อการสร้างชุมชนนวัตกรรม ปีที่ 2	ผศ.น.สพ. สมชาติ ธนะ	มหาวิทยาลัยพะเยา